

รายงานสังคมนตรี ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2509 ประจำวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

👉 **เปิดประชุม** โดยนายกลโมสรฯ **คุณศศิวิมล ศรีถาวร** : กล่าวเปิดการประชุมประจำสัปดาห์ และกล่าวทักทายเพื่อนสมาชิก..วันไหนที่ว่าดี ยังไม่เท่าวันนี้ที่พบกัน.. วันนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมคงเป็นท่านที่ประชุมกรรมการเมื่อสักครู่ ซึ่งเป็นการประชุมเรื่องการจัดประกวดสุนทรพจน์ ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ การประชุมวันนี้พบกับพิธีกรหน้าใหม่ คือ **คุณสายสุณี เตชา**

👉 **พิธีกร** โดย **คุณสายสุณี เตชา** : กล่าวทักทายเพื่อนสมาชิก วันนี้เป็นวันที่ดีที่เราได้มาพบกัน ได้มาฝึกพูดพร้อมกัน สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2518 โดยผู้ริเริ่มคือ อ.ไมตรี ชาตiburุช ซึ่งท่านมีแรงบันดาลใจจากการฝึกพูดแบบสากลในระบบโทสมาสเตอร์ที่กรุงเทพฯ ในการจัดตั้งได้ชักชวนคนหลากหลายอาชีพที่เป็นชาวเชียงใหม่มาร่วมกัน มีวัตถุประสงค์คือ การฝึกพูด การฟัง ฝึกบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำในชุมชน หน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของสโมสรฯ มีดอกทองกวาว ปี พ.ศ.ที่ก่อตั้ง และชื่อของสโมสรฯ หลักสูตรมี 3 ชั้น ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ทั้งหมด 15 บท อุปกรณ์มี ถึง ถ้วยแก้ว ถ้วยไม้สักทอง

👉 **ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **คุณปราณี วิริยะสุธี** : การพูดแบบฉับพลันคือการพูดแบบที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน เพื่อส่งเสริมการเป็นนักอ่าน นักฟัง นักคิด เพื่อให้เรารู้ทันคน ทั้งยังส่งเสริมการฟังและการวิเคราะห์ และตอบคำถามในเวลาจำกัดให้ตรงกับประเด็นคำถาม ซึ่งกติกามีการกำหนดเวลาโดยท่านต้องดูสัญญาณไฟ เมื่อเริ่มทักที่ประชุมไฟเขียวเปิดขึ้นจนถึง 1 นาทีครึ่ง จากนั้นสีเหลืองปรากฏจนครบ 2 นาที และไฟแดงขึ้นจนครบ 2.30 นาที จากนั้นไฟแดงดับ พร้อมสัญญาณกริ่งเตือนดังขึ้น ในการตอบมีรางวัล โดยผู้เข้าร่วมประชุมโหวตให้ท่านที่ถูกต้อง รางวัลคือ ถ้วยแก้ว

👉 **คำถามที่ 1** “ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ ท่านจะชวนลูกทำอะไรในช่วงปิดเทอม ?” ผู้ตอบ **อ.สถิตย์ ผลทิพย์** : กิจกรรมที่จะพาครอบครัวไปทำคือ กิจกรรมที่อยู่ในบ้าน ช่วยเหลืองานพ่อแม่ และพาไปพักผ่อน พร้อมกับไปทำงานกับพ่อ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งการพักผ่อน

👉 **คำถามที่ 2** “ถ้าคุณไปเที่ยวภาคอีสานคุณจะไปเที่ยวที่ใด (ต่อจากคำถามแรก)?” ผู้ตอบ **คุณธมกร คล้ายทิพย์** : การจะไปที่ไหนคงต้องถามความสมัครใจ อยากจะพาลูกไปพบกับสามเภาที่พะเนินทุ่ง ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญ ใช้เวลาร่วมกันให้มากที่สุด

👉 **คำถามที่ 3** “ร่วมสร้างจินตนาการร่วมกับ (คำถามที่ 1 - 2) ผู้ตอบที่ผ่านมา ?” ผู้ตอบ **อ.สมพงษ์ ภูมิประเสริฐรุ่ง** : การเจอกันระหว่างครอบครัวสำคัญ จึงมีการนัดแนะและมีโครงการที่จะชวนกันไปปฏิบัติธรรม มีใจอยากที่ให้ลูกมีใจใฝ่ธรรมะ โดยได้มาเรียนรู้ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน

👉 **คำถามที่ 4** “ขอให้ท่านสร้างประสบการณ์ในฤดูร้อนนี้ร่วมกับผู้ตอบท่านอื่น ?” ผู้ตอบ **คุณสุกัญญา นิยมลาภเนื่อง** : การใช้เวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันนั้นช่างไร้จุดหมายและไร้ทิศทาง หากตระหนักได้ คุณค่าที่ได้รับนั้นดี อยากจะชวนร่วมกันตัดสินใจการใช้ชีวิต แนวทางที่เกิดขึ้นนั้นควรต้องปรับอย่างไร ?

👉 **ผู้ประเมินฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์** : เป็นรายการแรกที่สำคัญที่สุดของสโมสรฯ และมักจะคงรายการนี้ไว้แม้จะมีเหตุหรือกิจกรรมของสโมสรฯ แทรกก็ตาม ประธานฯ นั้นสามารถบอกวัตถุประสงค์และกฎ กติกา

ได้อย่างเหมาะสม บุคลิกภาพมีความเหมาะสม การพูดมีเสียงจังหวะบ้างเนื่องจากอาจจะเตรียมบทมา และแอบมองบท และอ่านไม่ออกเนื่องจากตัวเล็ก แนะนำว่าควรลดการเตรียมบทพูด พูดให้ผ่อนคลายเป็นให้ตัวเอง รูปแบบ คำถามวันนี้ต่างออกไป ไม่ผิด เนื่องจากคำถามนั้นไม่ได้มีแบบเดียว คำถามไม่ค่อยชัดเจน ทำให้ผู้ตอบไม่เข้าใจบ้าง มาชัดเจนในคำถามที่ 2 ผู้ตอบแต่ละท่านมีทักษะพื้นฐานได้ดี แต่มีขาดส่วนใดส่วนหนึ่งบ้าง บางท่านขาดการเกริ่นนำ แต่ละท่านสามารถตีคำถามและจินตนาการทั้งหมดได้สอดคล้องกับคำถาม ถึงแม้คำถามอาจจะไม่ชัดเจน

🏆 5 **นาทีมีสาระดี ๆ มาฝาก** เรื่อง “หลักสูตรที่น่าสนใจ” โดย **คุณสุภาภรณ์ มโนการ** : เชิญชวนทุกท่านอบรม สว. การเลือกและคัดสรรครุการเป็น สว. มีการจัดอบรมเกี่ยวกับ สว. มาประชาสัมพันธ์ โดยท่านสามารถเข้าร่วมได้เพื่อท่านที่สนใจอยากจะเป็น สว. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้

🏆 3 **นาทีแห่งความหรรษา** เรื่อง “ไม่แน่จริง” โดย **คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์** : ทุกคนรู้จักบัวขาว ได้เคยเข้าไปที่บ้านท่าน ได้กินน้ำพริกเฮฮา ทุกท่านได้กินก็เฮฮา ด้วยความที่เฮฮา จึงทำบัวขาวต้อย “เก่งนักเก่งหนา ขอทำชกสักยกได้ไหม ?” จากนั้นบัวขาวก็คุกเข่าลง “ผมขอโทษครับ ผมไม่สู้คุณแม่” / “อ้าว..!! ทำไมล่ะ เก่งนัก แล้วกับแม่นี้ล่ะ” / “ที่ไม่อยากชกกับคุณแม่ เพราะกลัวต้อยคนแก่ตายครับ” ฮ่า ๆ

🏆 **ปฏิคม** โดย **คุณหอม อาณาจักรทองคำ** : หากได้ยินชื่อของท่าน โปรดยืนขึ้นและแนะนำตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหน และใครเป็นผู้แนะนำมา

- คุณสุภาภรณ์ มโนการ
- คุณสงกรานต์ ฮาร์วีย์
- คุณพิชญา มะลิวัลย์
- คุณธัญญานุช ธนมงคชาญา
- คุณณรงค์ ใจยิ้ม
- คุณพุทธศิลป์ ใจยิ้ม

สโมสรรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

(พัก) พักการประชุม ต้มน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

🏆 **รายการฝึกพูดแบบเตรียมตัว**

บทที่ 2 การพูดอย่างจริงใจและจริงใจ เรื่อง “ชาลี กามิน” โดย **คุณกานต์นลธิ วงศ์โพธิ์ชุ่ม** : สิ่งที่น่าประทับใจคือ มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งขายน้ำพริก 1 ชม. ได้เงินเกือบล้านบาท ชาลีเป็นคนที่ร่ำ ๆ หรือเพี้ยน ๆ หน่อย ส่วนกามินเป็นตึกตอกเกอร์ชาวต่างชาติ อายุเท่ากับชาลี จบ ป.ตรี และกำลังเรียน ป.โท โดยทำงานไปด้วย ทั้งเป็นตึกตอกเกอร์ และทำงานอย่างอื่นด้วย ทั้งสองคนได้สนิทสนมกันจากการไลฟ์สด ซึ่งมีแฟนคลับและเป็นที่ยอมรับจำนวนมากจากการไลฟ์สด และมีผู้ติดตาม ทั้งสองคนขายของและมักจะขายหมดทุกครั้ง เป็นคู่ที่มาแรงในช่วงนี้มาก เราทุกคนไม่ได้เด่นได้ดัง แต่ถ้าเราพบเส้นทางของเราก็จะทำได้ **ผู้วิจารณ์เฉพาะตัว** โดย **คุณเผ่าพงษ์ วิสิทธิ์**

🏆 **ผู้ประเมินทั่วไป** โดย **รศ.ทัศนาศลิตยะนันท์** : เวลาที่เราต้องการพัฒนาตนเอง เราจำเป็นต้องมีกระจก เพื่อดูว่าเราทำได้ดีหรือไม่ ทำแล้วเป็นอย่างไรบ้าง แต่เราก็มองไม่เห็นทั้งหมด ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีคนมองดูเรา และดูว่าเราเป็นอย่างไร ซึ่งก็คือผู้ที่ประเมินตัวเราเหมือนในสโมสรรฯ เพื่อเป็นกระจกส่องตัวเราเอง..การพูดเตรียมตัวเราจะมีผู้ประเมิน

เฉพาะตัวเป็นผู้ช่วย ส่วนของพิธีกรนั้นการดำเนินรายการต้องดำเนินการตามวาระ แต่ไปค้นรายการของแขกที่มาเชิญชวนไปอบรม แขกไม่สามารถแทรกรายการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลา หากลงไว้ต้องใช้เวลาตามวาระ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการ ผิดพลาดได้ไม่เป็นไรเนื่องเป็นการฝึกฝน ผู้พูดรายการ 3 นาที ธรรมชาติ ท่านมีเรื่องอยู่ในคลังเป็นจำนวนมาก ปฏิบัติได้ดี แต่ต้องแก้ไขเรื่องของน้ำเสียง ไมค์เสียงที่อยู่แล้ว

🎤 **รายงานการใช้ภาษา** โดย **คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์** : ทุกคำพูดที่ท่านพูดมีหลายท่านที่อาจจะต้องแก้ไขบ้าง บางคำ ซึ่งแต่ละคำก็มักจะพูดผิด ต้องแก้ไข เช่น “ขอเสียงตบมือ” ต้องเป็น “ขอเสียงปรบมือ” การใช้ให้ถูกต้องถูก ความหมายของคำและประโยค

🎤 **ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์**

ผู้ตอบคำถามฉบับล้นดีเด่น : รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD คือ **คุณธมกร คล้ายทิพย์**

ผู้ฝึกพูดแบบเตรียมตัว :

บทที่	ผู้ฝึกพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
2	คุณกานต์นสิท วงศ์โพธิ์ชุ่ม	ผ่าน	-

ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น : **คุณเผ่าพงษ์ วิสิทธิ์**

🎤 **ผู้รายงานคำพุ่มเพื่อย** โดย **คุณรวิภาส ทิพย์รัตน์**

🎤 **ผู้รายงานการใช้เวลา** โดย **คุณตรุณี วงศ์รัตนธรรม**

🎤 **ข้อคิดคำคม** “อย่าเติมชีวิตด้วยความเครียด”

🎤 **ปิดประชุม** เวลา 17.30 น.

🎤 **เรียบเรียง/รายงาน** โดย **คุณธนกร หลูปิน**

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆ ท่าน*****

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

📣 **คุณศศิวิมล ศรีถาวร** แจ้งกิจกรรมของสโมสรฯ ดังนี้

☞ การประกวดสุนทรพจน์ในกลุ่มเยาวชน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สถานที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่ง ได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการและได้สรุปบทบาทและหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

📣 **ขอเชิญชวน** มิตร ศิษย์ ครู และ กัลยาณมิตรทุกท่าน

☞ สามารถเข้าไปกด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปของทางสโมสรได้ทาง เพจFacebook ของสโมสร ฝึกการ พูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ได้ที่ www.facebook.com/lannapublicspeakingclub

☞ และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ สโมสรฯ <https://lannathaispeakingclub.com>